



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตลาดกระบัง (ฝ่ายปกครอง โทร. ๐ ๒๓๒๖ ๙๑๔๙ หรือโทร.๖๘๕๗ โทรสาร ๐ ๒๓๒๖ ๘๐๖๕)

ที่ กท ๕๓๐๑/ว๓๕๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตลาดกระบัง ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ราย นางสาวนรินทร์ยุภา สีหะวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๕๙) สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) และเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่องดังกล่าว ให้จัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันประกาศ

(นางสาวเบญจพร ตักดีเรืองเมง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง




ประกาศสำนักงานเขตลาดกระบัง
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่งมาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวนรินทร์ยุภา สีหะวงศ์	นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๕๙)	นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๕๙)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล สำนักงานเขต ลาดกระบัง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นางสาวเบญจพร คักดีเรืองแมน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาการแทน
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนรินทร์ยุภา สีหะวงศ์
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๕๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑ การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>- อายุราชการ ๑๑ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p> <p>- ๑๑ ปี ๘ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการเป็นระยะเวลา ๑๑ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p> <p>- ๑๑ ปี ๘ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการเป็นระยะเวลา ๑๑ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p> <p>- “ไม่มี”</p>
<p>๒ การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๘</p>
<p>๓ อื่น ๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนรินทร์ยุภา สีหะวงศ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขลบ.๕๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยในพื้นที่แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ และแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดกระบัง

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่ขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

๑) สถานประกอบการอาหารในพื้นที่แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ และแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง มีการพัฒนาได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมาย จำนวน ๓๙๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๔

๒) มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในพื้นที่แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงคลองสามประเวศ และแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง เพื่อตรวจวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น จำนวน ๔,๓๓๖ ตัวอย่าง คิดเป็นผลการปนเปื้อนลดลง ร้อยละ ๔๑ เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ ที่มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร จำนวน ๓,๙๑๑ ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน จำนวน ๕๖ ตัวอย่าง

๓) ผู้ประกอบการ ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ตลอดจนเกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีช่องทางในการร่วมแสดงความคิดเห็น มีการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร

๔) ประชาชนทั่วไปได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดการมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพด้วยสันดินวัตกรรม

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑) เพื่อนำสันดินวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการในการรับผิดชอบต่อสังคม กรณีการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ

๒) เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและควบคุมมลพิษทางอากาศจากการเผาปนกิจศพ

๓) มุ่งหวังให้เกิดสุขภาวะและอนามัยที่ดีแก่ทุกคนทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดแลนอกวัด และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

/ประโยชน์ที่...

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑) วัดในพื้นที่สามารถลดมลพิษทางอากาศจากการเผาปนกิจศพ โดยสันติวัตรกรรม
- ๒) ลดปัญหาเหตุเดือนร้อนรำคาญจากการปล่อยมลพิษทางอากาศจากเตาเผาขยะ
- ๓) วัด และชุมชน ตลอดจนภาครัฐ สามารถนำสันติวัตรกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหามลพิษจากการเผาศพได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์
- ๔) เป็นข้อมูลนำไปพัฒนาแนวคิดปรับปรุงสถานที่แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยสันติวัตรกรรมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม